



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานเทศบาล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการประเภทอื่น
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการประเภทอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เลขที่ตำแหน่ง ๑๙๓๖๗ - ๑ (ถ) โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร สังกัดสำนักงานการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงานการศึกษา ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๙๘ แห่งประกาศ ก.ท.จ.อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครคัดเลือกได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครคัดเลือกว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครคัดเลือกกรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครคัดเลือกกรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าคัดเลือก และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการคัดเลือกครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายไพบุลย์ วนะลุน)

ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. อุบลราชธานี

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการประเภทอื่น
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง	สังกัด	อำเภอ	จังหวัด
๕๙๑๐๐๑	นายสวาท ดวงคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสุข	สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๑	เขื่องใน	อุบลราชธานี
๕๙๑๐๐๒	นายประชา เบาลใจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล	เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ

